

ด่วนที่สุด

ที่ สป ๐๐๑๗.๗/ ๑๑๕๑



คณะกรรมการ
เลขที่รับ 11042 วันที่ 18 ส.ย. 2557
เวลา 16.01 น.
() ก. ศก. (ภาคกลาง) จังหวัดสมุทรปราการ) นท.
() ศ. ถนนสุทธิภิรมย์ สป. ๑๐๒๗๐) จตม

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ตามที่ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกันได้ แม้จะมีความคิดเห็นในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน รวมถึงความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาประเทศในระยะต่อไป นั้น

เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการของ ศปป. ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. ถือเป็นวาระสำคัญของชาติ เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถดำรงชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข คิดต่างได้แต่ไม่แตกแยก ภายใต้สังคมที่เคารพรักษากฎหมายและกฎระเบียบทางสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ควบคู่กันการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาในพื้นที่ของตนเอง

๒. เบื้องต้นที่จะต้องดำเนินการ คือ บุคลากรในภาครัฐทั้งราชการ ส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่นทุกหมู่เหล่า และทุกคนต้องเข้าใจหลักเหตุผลที่ถูกต้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยถ้อยคำอย่างไม่มีอคติและจะต้องช่วยกันเดินหน้าปฏิรูปประเทศให้ประเทศไทยได้มีระบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องเที่ยงธรรม มีธรรมาภิบาล โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีคณะที่เข้ามาบริหารประเทศที่มีความรู้ คู่คุณธรรม เสียสละ เข้าสู่ระบบการปกครองตามครรลองของประชาธิปไตยแบบสากล ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ไม่สร้างความแตกแยกและไม่ปลุกฝังลัทธิประชานิยมที่ขัดหลักธรรมาชาติ

๓. ให้สถาบันหลักของจังหวัด เช่น ศาสนา โรงเรียน องค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง ตลอดจนอาสาสมัครทุกกลุ่มได้เข้าใจในประเด็นตามข้อ ๒ โดยด่วน เพื่อให้สถาบันและองค์กรเหล่านี้เป็นพลังช่วยขับเคลื่อนอีกทางหนึ่ง

๔. เร่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างประเทศให้แข็งแกร่งนับแต่บัดนี้ต่อไป ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม โดยเร่งปลูกฝังแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาทุกสถาบันการศึกษาทุกคน ให้มีความรู้ในการปกครองประเทศแบบประชาธิปไตยในระบบสากลที่คิดต่างได้แต่ไม่แตกแยกเป็นสังคมที่ปลอดการคอร์รัปชัน (ไม่โกงกินทั้งผู้ให้และผู้รับ) เป็นสังคมที่มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย กติกาที่ถูกต้องของสังคม ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง ฯลฯ

e-mail

18 ส.ย. 2557

/๕.สถาบันครอบครัว...

๕. สถาบันครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมต้องเร่งรัดให้มีความเข้มแข็งกลับคืนมา ขณะนี้อ่อนแอเป็นต้นเหตุของปัญหาทางสังคม ดังนั้นทุกครอบครัวจะต้องหันกลับมาดูแลเป็นที่พึ่งของกันและกันของสมาชิกครอบครัวอาจจะใช้การจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้ครอบครัวอย่างต่อเนื่องและบ่อยครั้งขึ้น โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นทำเป็นแผนดำเนินงานในแต่ละปี และที่สำคัญควรทำความเข้าใจกับองค์กรต่างๆ ให้ร่วมพิจารณาการจัดทำกิจกรรมในจังหวัด หากการละเล่นใดที่ก่อให้เกิดปัญหาสร้างความวุ่นวายขึ้นในจังหวัด เกิดการทะเลาะเบาะแว้งขึ้น หรือ บ่มเพาะนิสัยให้หมกมุ่นกับการพนัน หรือการระบาดของยาเสพติด กิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่ควรให้เกิดขึ้นในจังหวัด (เป็นการตัดไฟแต่ต้นลม) ฯลฯ

๖. การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบที่เน้นบ่อยๆ จะมีผลทางด้านจิตวิทยามาก จังหวัดควรกำหนดในหลายๆ ช่องทาง ขอความร่วมมือทุกฝ่าย ชี้แจงข่าวสารต่างๆ นำองค์ความรู้สู่ครอบครัวตัวบุคคล ให้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเน้นปลูกฝังการสร้างวินัยการใช้หลักธรรมในการครองเรือน ครองตน (๑. ความซื่อสัตย์ต่อกัน ไว้เนื้อเชื่อใจ ไม่นอกใจกัน ๒. การรู้จักข่มใจไม่โกรธง่าย ๓. มีความอดทนที่จะฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นอย่างไม่มีอคติ ๔. มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ได้ ทำประโยชน์ให้กับสังคม) ฯลฯ

๗. ลดแนวทางประชานิยมลงให้ได้ โดยปลูกฝังให้ประชาชนได้ตั้งใจพัฒนาอาชีพ ช่วยเหลือตนเองในสิ่งที่ควรดำเนินการ โดยทางหน่วยราชการจะไปช่วยสนับสนุนและให้ความรู้อย่างเต็มที่โดยสม่ำเสมอ โครงการใดที่ทางราชการเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมแล้วโครงการนั้นๆ จะต้องมั่นคงยั่งยืนตลอดไป โดยไม่ต้องเข้าไปช่วยซ้ำๆ อีกนั่นคือการสอนวิธีการบริหารโดยชาวบ้านด้วยตนเอง

๘. ใช้รากฐานเดิมของสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดั้งเดิมมาเป็นกลไก สร้างความสมัครสมานและความเสียสละของคนในชุมชน เช่น ประเพณีสงกรานต์นำมาใช้ในการระดมกำลังให้มาช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ แต่ต้องไม่เป็นภาระกับชุมชนใดๆ ฯลฯ

๙. เร่งเร้าให้เกิดกระบวนการสร้างความร่วมมือของประชาชนทุกสาขาอาชีพในพื้นที่ จัดให้มีเวทีตามความเหมาะสมเพื่อชี้แจงเหตุผลที่ต้องมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และความจำเป็นที่ต้องช่วยกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและการปฏิรูปประเทศให้เกิดโดยเร็ว เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไปได้อย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ และรายงานให้จังหวัดฯ ทราบด้วย ในส่วนของอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

๑๕

(นายคณิต เขี่ยมระหงษ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร.๐-๒๗๐๒-๕๐๒๑-๔ ต่อ ๓๓๕๓๑